

ประจำวันที่ 17-23 สิงหาคม 2559

### ถกด่วนข้าวคืนหนัก 14 วันลด 2 พันบาท

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ราคาข้าวสารและข้าวเปลือกภายในประเทศปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปรับลดราคาลงมากกว่า 2,000 บาท/ตัน ซึ่งราคาข้าวเปลือกเจ้า 5% วันที่ 1 ส.ค. (กรุงเทพฯ) ราคาอยู่ที่ 9,000 บาท/ตัน ลดลงเหลือ 7,800 บาท/ตัน ในวันที่ 22 ส.ค.

ขณะที่ราคาข้าวขาว 5% (ข้าวสาร) วันที่ 1 ส.ค. ราคาอยู่ที่ 1,390-1,400 บาท/กระสอบ หรือ 1.39-1.4 หมื่นบาท/ตัน ปรับลดลงมาเหลือ 1,180-1,200 บาท/กระสอบ หรือ 1.18-1.2 หมื่นบาท/ตัน ณ วันที่ 22 ส.ค.

แหล่งข่าวจากสมาคมโรงสีข้าวไทย เปิดเผยว่า ราคาข้าวที่ปรับลดลงอย่างหนัก ทำให้ น.ส.ชุติมา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรียกประชุมผู้ประกอบการโรงสีและผู้ส่งออกข้าววันที่ 23 ส.ค.ที่ผ่านมา เพื่อประเมินสถานการณ์ โดยในที่ประชุมมีการชี้แจงถึงสาเหตุที่ราคาข้าวปรับลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากผู้ซื้อต่างประเทศชะลอตัวไม่มีคำสั่งซื้อเข้ามา ทำให้ผู้ส่งออกข้าวบางรายมีการขายราคาล่วงหน้าลดลงส่งผลกระทบต่อราคาปัจจุบัน

นอกจากนี้ ยังเป็นผลทางจิตวิทยาต่อการระบายข้าวสต็อกรัฐบาลที่จะเปิดประมูลอีกประมาณ 1 ล้านตัน ปลายเดือน ส.ค.นี้ ทำให้ผู้ซื้อชะลอการซื้อข้าว เพื่อรอการติดตามการประมูล ประกอบกับมาตรการดูแลราคาข้าวเปลือกฤดูกาล 2559/2560 ของรัฐบาลที่จะมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการไม่มากเหมือนเดิม เนื่องจากรัฐบาลไม่มีมาตรการรองรับ กรณีที่ราคาข้าวในตลาดปรับตัวลดลงต่ำกว่าราคาจำนำยุ่งฉาง

ตัวแทนโรงสีข้าวเสนอให้ชะลอการระบายข้าวสต็อกรัฐบาลออกไปก่อน และการเปิดประมูลข้าว 1 ล้านตัน ในช่วงปลายเดือน ส.ค.นี้ คาดว่าเอกชนจะเข้ามาซื้อในราคาต่ำ รัฐไม่ควรขายและควรยกเลิกการประมูลไป อีกทั้งควรเร่งหามาตรการรองรับในส่วนรับจำนำยุ่งฉาง โดยให้จ่ายชดเชยทางตรงให้กับชาวนากรณีที่ข้าวเปลือกราคาต่ำกว่าที่กำหนดไว้มาก แหล่งข่าวเปิดเผย

ที่มา โพสต์ทูเดย์

### พาณิชย์ลั่นเลประมูลข้าวหลัง'ค่าเงิน-สภาพอากาศ'ทำราคาป่วน

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สถานการณ์ข้าวในปัจจุบันยอมรับว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากความไม่แน่นอนของราคาข้าว สภาพอากาศ และค่าเงินที่ผันผวน โดยเฉพาะราคาข้าวส่งออกมีปัจจัยเรื่องค่าเงินบาทที่แข็งค่า ส่งผลให้ราคาข้าวสูงขึ้นบ้าง ทั้งนี้ทางกรม จะมีการติดตามอย่างใกล้ชิด พิจารณาสถานการณ์ข้าวเป็นรายวัน ก่อนจะตัดสินใจจะมีการระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาลต่อหรือไม่ ในช่วงที่ข้าวฤดูกาลใหม่ หรือข้าวนาปี ที่จะเริ่มออกสู่ตลาดในช่วงปลายเดือนก.ย.นี้ เพื่อไม่ให้เป็นการกดดันราคาข้าวในตลาดเพิ่ม

ส่วนการเปิดประมูลข้าวรวม 1 ล้านตัน ซึ่งในวันที่ 29 ส.ค. 2559 จะเปิดให้เอกชนยื่นซองเสนอราคาประมูลข้าวในสต็อก ของรัฐบาลเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 5/2559 ซึ่งเป็นข้าวเพื่อการบริโภค ที่เป็นข้าวขาว 5% ทั้งหมด ปริมาณ 753,000 ตัน ใน 28 คลัง และในวันที่ 30 ส.ค. จะเปิดประมูลข้าวในสต็อก ของรัฐเป็นการทั่วไปและเข้าสู่

อุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2559 ซึ่งเป็นข่าวที่ผิดจากมาตรฐาน และข่าวผิดชนิด สำหรับเอกชนที่สนใจสามารถเข้าชม ข่าวในคลังข่าวได้ตั้งแต่วันที่ 18-24 ส.ค. และยื่นขอตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อประมูลข้าว ได้ในวันที่ 25 ส.ค. โดย เงื่อนไขการประมูลข้าวครั้งนี้ยังใช้หลักเกณฑ์เดิมเหมือนกับการประมูลครั้งก่อนหน้า

"การระบายครั้งนี้ก็คาดหวังว่าจะระบายได้ทั้งหมด และหวังว่าผู้ประกอบการจะให้ราคาที่ดี หากราคาที่ เสนอมาไม่เหมาะสม ก็คงไม่พิจารณาขาย หรือระบายออกไป แม้หลายฝ่ายจะมองว่าราคาข้าวไม่ดี เพื่อไม่ให้กระทบ ต่อตลาดข้าวในประเทศ ส่วนราคาข้าวตอนนี้ ข้าวขาว 5% อยู่ที่ 12,900-13,000 บาทต่อตันข้าวสาร ปลายข้าว ราคาประมาณ 11,900-12,000 บาทต่อตันข้าวสาร"

นางดวงพรกล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันที่ 31 ส.ค. 2559 นี้ ทางฟิลิปปินส์ จะเปิดประมูลซื้อข้าวขาว 25% แบบ รัฐต่อรัฐ(จีทูจี) ปริมาณ 250,000 ตัน จาก 3 ประเทศ คือ ไทย เวียดนาม และกัมพูชา โดยครั้งนี้ฟิลิปปินส์เปิดซื้อ ข้าวน้อยกว่า ทุกครั้งที่ผ่านมา ซึ่งจะเปิดซื้อ ประมาณ 5-6 แสนตัน อย่างไรก็ตาม ราคาข้าวไทยถือว่ายังคงสูงเมื่อ เทียบกับประเทศคู่แข่ง เพราะข้าวขาว 25% ราคาส่งออก(FOB) ของไทยอยู่ที่ 388 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะที่ข้าว เวียดนามราคา 335 เหรียญสหรัฐต่อตัน ส่วนข้าวกัมพูชา ไม่มีกำหนดไว้เนื่องจากปริมาณน้อย แต่ไทยก็จะยื่น ประมูล และเชื่อว่าไทยยังแข่งขันได้

ส่วนการลงนามในหนังสือบังคับทางปกครอง เพื่อเรียกค่าชดใช้ 20,000 ล้านบาท กรณีการขายข้าวรัฐต่อ รัฐ (จีทูจี) ขณะนี้ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ อยู่ระหว่าง การปรึกษาหารือในข้อกฎหมายกับนักกฎหมาย เพื่อความรอบคอบ ก่อนที่จะมีการลงนามและส่งหนังสือไปให้ผู้ที่ต้องชดใช้ค่าเสียหาย จำนวน 6 ราย ซึ่งอาจต้องใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ

ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า

## ไทยเตรียมร่วมประมูลขายข้าวให้ฟิลิปปินส์ แม้บาทแข็งทำราคาสูงกว่าคู่แข่ง

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศจะเข้าร่วมเสนอ ราคาในการประมูลข้าวที่หน่วยงานจัดซื้อข้าวของรัฐบาลฟิลิปปินส์ (NFA) ได้ประกาศเปิดประมูลซื้อข้าวจากรัฐบาล ต่างประเทศ 250,000 ตัน ซึ่งเป็นการนำเข้าข้าวขาว 25% โดยเปิดให้รัฐบาล 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย เวียดนาม และ กัมพูชา เสนอราคาในวันที่ 31 ส.ค.59

ทั้งนี้ยอมรับว่าข้าวไทยอาจจะแข่งขันได้ยาก เพราะมีราคาสูงกว่าประเทศคู่แข่ง เนื่องจากเงินบาทแข็งค่า แต่อย่างไรก็ดี หากขณะการประมูล กรมฯ จะให้สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยจัดสรรให้กับสมาชิก เพื่อหาข้าวฤดูกาลใหม่ มาส่งมอบให้ฟิลิปปินส์ต่อไป ซึ่งจะส่งผลให้ราคาข้าวใหม่ปรับขึ้นได้

"การเสนอราคาประมูลครั้งนี้ ยอมรับว่ายาก เพราะราคาข้าวไทยแพงกว่าคู่แข่งมาก โดยราคาส่งออก (FOB) ข้าว 25% ของไทยตันละ 388 เหรียญสหรัฐ เวียดนามตันละ 335 เหรียญฯ ประกอบกับเงินบาทแข็งค่าขึ้น มาก โดยการแข็งค่าขึ้น 1 บาท ราคาข้าวไทยจะแพงขึ้นถึง 10 เหรียญฯ อีกทั้งการเสนอราคาครั้งนี้ต้องส่งถึงโกดังผู้ ซื้อ จึงต้องบวกเพิ่มค่าระวางเรือ ค่าประกันภัยสินค้า และค่าขนส่งไปจนถึงโกดังผู้ซื้อด้วย ซึ่งอาจทำให้ข้าวไทย แข่งขันยาก แต่กรมฯ จะพยายามให้ดีที่สุด" อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศระบุ

สำหรับการเปิดชี้แจงหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข (TOR) การประมูลข้าวสารต่อรัฐบาลปริมาณ 1 ล้านตัน แบ่งเป็น การประมูลทั่วไป 753,000 ตัน และการประมูลทั่วไปรวมทั้งเข้าอุตสาหกรรม 255,000 ตันนั้น หลักเกณฑ์ ยังไม่เปลี่ยนแปลงไปจาก TOR เดิม โดยจะเปิดให้ผู้สนใจดูสภาพข้าวได้ตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป และเปิดให้

ผู้สนใจยื่นของคุณสมบัติวันที่ 25 ส.ค.นี้ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์และให้ยื่นซองเสนอราคาในวันเดียวกันสำหรับการประมูลข้าวทั่วไปวันที่ 29 ส.ค. ส่วนการประมูลข้าวทั่วไปและข้าวอุตสาหกรรมจะประกาศผู้ผ่านคุณสมบัติและให้ยื่นซองเสนอราคาวันที่ 30 ส.ค. โดยยืนยันว่าถ้าเอกชนเสนอราคาต่ำกว่าเกณฑ์ราคาขั้นต่ำ จะไม่ขายให้แน่นอน

"การพิจารณาเปิดประมูลครั้งต่อไปนั้น จะต้องดูสถานการณ์ตลาดเป็นหลัก อาจจะเปิดระบายได้ในส่วนของข้าวเข้าอุตสาหกรรม เพราะเป็นคนละตลาดกับข้าวปกติ ซึ่งสต็อกข้าวรัฐบาลปัจจุบันมีเหลืออยู่ 9.1 ล้านตัน เป็นข้าวเข้าอุตสาหกรรมสัดส่วน 40% และยังคงยืนยันที่จะระบายข้าวจนหมดสต็อกให้ได้ตามแผนในปี 60 นี้" นางดวงพร กล่าว

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

## พาณิชย์เตรียมระบายข้าวอีก 1 ล้านตัน

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศ เตรียมเปิดประมูลระบายข้าวในสต็อกรัฐบาลเป็นการทั่วไปเป็นครั้งที่ 5 ภายในเดือนสิงหาคม 2559 จำนวนประมาณ 1 ล้านตัน โดยแบ่งเป็นการประมูลข้าวเพื่อการบริโภค 70% หรือประมาณ 7 แสนตัน และประมูลข้าวเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม เช่น เอทานอล อาหารสัตว์ ประมาณ 30% หรือประมาณกว่า 2 แสนตัน โดยเป็นข้าวขาว 5% และปลายข้าว ทั้งนี้ กรมฯจะมีการเปิดชี้แจงเงื่อนไขการประมูล (ทีโออาร์) ในวันศุกร์ที่ 19 นี้

อย่างไรก็ดี ในสัปดาห์หน้าจะเปิดให้เอกชนที่สนใจเข้าไปดูข้าวในคลัง และในวันที่ 25 จะเปิดให้มีการยื่นของคุณสมบัติ และวันที่ 29 จะเปิดให้ยื่นซองเสนอราคา

สำหรับการประมูลขายข้าวครั้งล่าสุดของรัฐบาล เมื่อเดือนกรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา สามารถขายได้เพียง 370,000 ตัน หรือ 9% ของยอดที่รัฐเปิดระบายประมาณ 3.81 ล้านตัน ซึ่งเป็นการประมูลให้กับภาคเอกชนที่มีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศ และการประมูลเป็นการทั่วไป และเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม และสาเหตุที่ขายได้น้อยเนื่องจากผู้มาประมูลซื้อให้ราคาต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ (floor price) และนโยบายรัฐชัดเจนว่าจะไม่ขายข้าวในสต็อกรัฐบาลในราคาที่ต่ำเกินไป จนกระทบกับราคาตลาด

สำหรับเป้าหมายการส่งออกข้าวทั้งปี 2559 กระทรวงพาณิชย์ยังตั้งไว้ว่าจะส่งออกได้ที่ 9.5 ล้านตัน ซึ่ง ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ไทยส่งออกข้าวไปแล้ว 5.5 ล้านตัน ปริมาณเพิ่มขึ้น 8.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นมูลค่า 86,600 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.8%

โดยยอมรับว่าราคาข้าวส่งออกตอนนี้ราคาตกลงจากปีก่อน 10%ทำให้มูลค่าส่งออกไม่สูงมากนัก ขณะที่ข้าวในสต็อกของรัฐบาลก่อนที่ คสช. จะเข้ามาบริหารจัดการ มียอดทางบัญชีอยู่ 18.7 ล้านตันตอนนี้สามารถระบายไปได้แล้ว 8 ล้านกว่าตัน มูลค่ากว่า 78,218 ล้านบาทส่งผลให้ข้าวในสต็อกของรัฐตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ 9.1 ล้านตัน และในปี 2560 คณะทำงานฯ ก็ยังเชื่อว่าจะสามารถระบายข้าวได้หมด

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกษมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า สำหรับการเปิดประมูลข้าวของรัฐบาลที่เร็วๆ นี้ เห็นด้วย เนื่องจากหลังจากนี้ รัฐบาลอาจจะต้องพักการเปิดประมูลขายข้าวในสต็อกรัฐบาลไว้ชั่วคราวเนื่องจาก ข้าวนาปีฤดูกาลใหม่ จะเริ่มมีผลผลิตออกมาในช่วงปลายกันยายน 2559 โดยคาดว่าจะมีผลผลิตข้าวทุกชนิดออกมา ประมาณ 22 -23 ล้านตัน แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ส่งออกยังคงกังวลเรื่องของสภาพพื้นที่ตกมากขึ้น จะทำให้มีผลผลิตข้าวออกมามาก และจะส่งผลให้ผลผลิตของประเทศคู่แข่ง เช่น เวียดนาม และอินเดีย เมียนมาร์ ดี

ขึ้นเช่นกัน ในขณะที่นี้ความต้องการในตลาดน้อย คาดว่าการส่งออก เฉลี่ย ต่อเดือนน่าจะลดลงมาเหลือ 6 แสนกว่าตัน ในช่วงไตรมาส 3 จากที่เคยส่งออกเฉลี่ยที่ 8 แสนตันต่อเดือน

"สำหรับความสนใจของภาคเอกชนในการเข้าร่วมประมูล ยังไม่แน่ใจว่าจะมีผู้เข้ามาประมูลซื้อข้าวรอบนี้ จะกล้าสู้ราคาขนาดไหน เพราะราคาในตลาดเป็นช่วงขาลง และการแข่งขันก็สูง และต้องดูว่า รัฐบาลเองจะรับราคาได้ขนาดไหน เนื่องจากเวียดนามเพิ่งจะปรับประมาณการส่งออกข้าวลงเป็นรอบ 2 หลังจากตั้งเป้าหมายไว้ว่าการส่งออกข้าวทั้งปีจะอยู่ที่ 6.5 ล้านตัน และมีปรับลดลงมาเหลือ 5.6 ล้านตัน และครั้งล่าสุด ลดลงมาอีกเหลือ 4.7 ล้านตัน ซึ่งจะเป็นการส่งออกต่ำสุดในรอบ 8 ปี"

ส่วนทิศทางราคาข้าวไทยขณะนี้ ผลของค่าบาทที่แข็งค่า ราคาข้าวไทยแพงกว่าเวียดนามประมาณ 50-60 เหรียญต่อตัน โดยราคาข้าวขาว 5% ของไทย ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2559 ราคาอยู่ที่ 432 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดจาก 447 เหรียญต่อตัน จากสัปดาห์ก่อนหน้านี้ ส่วนราคาข้าวเวียดนามอยู่ที่ 350 เหรียญ ต่อตัน ส่งผลต่อการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดการส่งออกข้าวไทยในภาพรวมปีนี้จะได้ 9.5 ล้านตัน หรือไม่คงต้องรอดูอีก 2 เดือนข้างหน้า

**ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์**

### **พณ.หนุนเกษตรกรเชิงนวัตกรรมเพิ่มราคาข้าว**

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศ ได้จัดทำโครงการ "อัตลักษณ์ข้าวไทย...ทางเลือกใหม่สู่ความยั่งยืน" ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ของการส่งเสริมและสนับสนุนข้าวทางเลือก ตามนโยบายของรัฐบาล มุ่งเน้นนำเสนออัตลักษณ์ข้าวไทย ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูก ไปจนถึงการแปรรูป หรือเพิ่มมูลค่าจนได้เป็นสินค้าเชิงพาณิชย์ที่มุ่งเน้นขายเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต ซึ่งแสดงถึงศักยภาพชุมชน ซึ่งการขยายข้าวในรูปแบบเดิม อาจไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดในการขายสินค้าเกษตร เนื่องจากช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจทั่วโลกอยู่ในภาวะซบเซาต่อเนื่อง ทำให้กำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง กระทรวงพาณิชย์ ได้มีการปรับกลยุทธ์ใหม่ มุ่งเน้นตลาดนำการผลิตและผลิตอย่างมีคุณภาพเพื่อให้ได้สินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากนวัตกรรม นอกจากนี้ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจะร่วมมือในการเตรียมความพร้อม พัฒนาศักยภาพของเกษตรกร รักษาความสมดุลระหว่างผลผลิตกับความต้องการของตลาดให้ได้มากที่สุด

**ที่มา สำนักข่าว INN**

### **พาณิชย์ เตรียมเปิดระบายข้าวอีก 1 ล้านตัน 29 ส.ค.นี้ ตั้งเป้าระบายหมดกลางปี 60**

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯเตรียมเปิดประมูลข้าวในสต็อก รัฐบาลเป็นการทั่วไปครั้งที่ 5/59 ประมาณ 1 ล้านตัน ซึ่งจะมีการเปิดชี้แจงเงื่อนไขการประมูล (ทีโออาร์) ในวันที่ 19 ส.ค.นี้ และจะเปิดให้ผู้สนใจยื่นซองคุณสมบัติวันที่ 25 ส.ค. จากนั้นวันที่ 29 ส.ค. จะเปิดให้ยื่นซองเสนอราคา

สำหรับข้าวที่จะเปิดประมูลล็อตนี้ แบ่งเป็นข้าวขาว 5% และปลายข้าว ซึ่งการประมูลครั้งนี้จะแบ่งสัดส่วนเป็นข้าวเพื่อการบริโภค 70% หรือกว่า 700,000 ตัน และข้าวเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม เช่น อาหารสัตว์ เอทานอล ฯลฯ อีก 30% หรือกว่า 200,000 ตัน

นางดวงพร กล่าวถึงการประมูลข้าวครั้งล่าสุดเมื่อเดือนก.ค.59 ทั้งการประมูลเป็นการทั่วไป และเข้าสู่อุตสาหกรรม และการเปิดให้ผู้ส่งออกที่มีคำสั่งซื้อมาเสนอซื้อโดยตรงนั้น สามารถอนุมัติขายได้ 370,000 ตัน หรือ 9% ของปริมาณที่นำออกขาย 3.81 ล้านตัน เพราะผู้ประมูลเสนอซื้อในราคาต่ำกว่าเกณฑ์ราคาขั้นต่ำ (ฟลอร์แวลู) ที่

รัฐบาลกำหนด ทำให้คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ไม่อนุมัติขายให้ เพราะเกรงจะทำให้ราคาตลาดข้าวในประเทศตกต่ำลงตาม ส่งผลให้ล่าสุดรัฐบาลระบายข้าวออกจากสต็อกแล้วกว่า 8 ล้านตัน มูลค่าราว 78,218 ล้านบาท โดยยังเหลือข้าวในสต็อกประมาณ 9.1 ล้านตัน และตั้งเป้าหมายระบายให้หมดภายในกลางปี 60

ส่วนการส่งออกข้าวไทยปี 59 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-26 ก.ค.ส่งออกแล้ว 5.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 8.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นมูลค่า 86,600 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.8% โดยราคาข้าวส่งออกขณะนี้ลดลงจากปีก่อน 10% ทำให้มูลค่าส่งออกไม่สูงมากนัก

*ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)*

### **ก.เกษตรฯเดินหน้า 5 โครงการ วงเงิน 1.5 หมื่นลพ. ช่วยเหลือเกษตรกรในปี 59/60**

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่มติ ครม.ให้ความเห็นชอบการดำเนินการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปีการผลิต 2559/60 ด้านการผลิต (เพิ่มเติม) จำนวน 5 โครงการ วงเงินรวม 15,597.340 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อลดพื้นที่ปลูกข้าวในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม รวม 40 จังหวัด พื้นที่ 570,000 ไร่ และการปรับเปลี่ยนอาชีพที่สร้างรายได้ดีกว่าทำนาขึ้น กระทรวงเกษตรฯ พร้อมเดินหน้าดำเนินการตามมาตรการที่วางไว้ เพื่อให้เกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกร

โดยกรอบวงเงินดังกล่าว แบ่งเป็น 1.งบสินเชื่อ ธ.ก.ส. จำนวน 10,686 ล้านบาท สำหรับเกษตรกรกู้ยืมเป็นเวลา 6 ปี เพื่อจัดหากระบือ โค แพะ และทำแปลงนาหญ้า 2.งบสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพื้นที่ของเกษตรกรจากพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมไม่เกิน 5 ไร่ต่อครัวเรือนไปทำเกษตรกรรมทางเลือกอื่น เช่น พืชไร่ ไม้ผล สัตว์ปีก และประมง วงเงิน 3,132.096 ล้านบาท 3.งบชดเชยดอกเบี้ย อัตรา 3% เกษตรกรจ่าย 2% ให้แก่เกษตรกรในการปรับเปลี่ยนเป็นอาชีพคู่สัตว์/ทำนาหญ้า จำนวน 30,000 ครัวเรือน พื้นที่ 150,000 ไร่ และ 4.งบบริหารโครงการของ กสท. และ ปศ.จากงบกลางภายในกรอบวงเงิน 278.950 ล้านบาท

สำหรับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปีการผลิต 2559/60 ด้านการผลิต (เพิ่มเติม) ทั้ง 5 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ (ปศ.) มีกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ 40 จังหวัด 25,000 ไร่ เกษตรกร 5,000 ครัวเรือน กระบือ 25,000 ตัว โดยจะส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงกระบือรายละ 5 ตัว และปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวมาปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทนรายละ 5 ไร่

2.โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ (ปศ.) มีกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ 40 จังหวัด 120,000 ไร่ เกษตรกร 24,000 ครัวเรือน แม่โคเนื้อ 120,000 ตัว โดยจะส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อรายละ 5 แม่ และปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวมาปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทนรายละ 5 ไร่

3.โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงแพะ (ปศ.) มีกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ 40 จังหวัด 2,500 ไร่ เกษตรกร 500 ครัวเรือน แพะ 16,000 ตัว โดยจะส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงแพะ รายละ 32 ตัว (เพศเมีย 30 ตัว เพศผู้ 2ตัว) และปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมมาปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทนรายละ 5 ไร่

4.โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการทำนาหญ้า (ปศ.) มีกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ 40 จังหวัด 2,500 ไร่ เกษตรกร 500 ครัวเรือน โดยจะส่งเสริมให้เกษตรกรลดพื้นที่ปลูกข้าว มาปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทนและจำหน่ายในเชิงการค้ารายละ 5 ไร่

5.โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น (กสก.)มีกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ 30 จังหวัด 420,000 ไร่ เกษตรกร 84,000 ครัวเรือน โดยจะส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปรับพื้นที่ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพื้นที่ สร้างระบบน้ำ และปัจจัยการผลิต และค่าใช้จ่ายในระหว่างการปรับเปลี่ยนพื้นที่ เพื่อลดค่าใช้จ่ายและมีอาหารบริโภคในครัวเรือน

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะสามารถลดพื้นที่นาข้าวไม่เหมาะสม 570,000 ไร่ ออกจากสารบบแผนที่ Agri-Map ไปเป็นอาชีพอื่นที่มีรายได้ดีกว่า โดยเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนทำปศุสัตว์/นาหญ้า จะมีรายได้เสริมจากการขายมูลสัตว์ 2,000 บาท/เดือน และขายหญ้าอาหารสัตว์ 2,000 บาท/เดือน และมีปริมาณปศุสัตว์ (กระบือ โค แพะ) เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมทั้งเกษตรกรที่ทำกิจกรรมเกษตรทางเลือกแบบผสมผสานจะมีอาหารเพียงพอในครัวเรือนและขายในชุมชนเป็นรายได้เสริมอีกด้วย

[ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ \(IQ\)](#)



## เวียดนาม

มีรายงานว่า กระทรวงการค้า (the Ministry of Industry and Trade) ของเวียดนามเตรียมที่จะปรับโครงสร้างการส่งออกข้าวโดยจะเพิ่มสัดส่วนของข้าวคุณภาพสูง ข้าวที่มีมูลค่าเพิ่ม ข้าวอินทรีย์ และข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยรัฐบาลได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงปี 2016-2020 และวิสัยทัศน์ 2030

ทั้งนี้ตามร่างยุทธศาสตร์ การส่งออกข้าวจะเน้นไปที่การส่งออกข้าวเมล็ดยาวที่มีคุณภาพสูง โดยมีข้าวหักเป็นส่วนผสมประมาณ 5-10% และลดการส่งออกข้าวที่มีส่วนผสมของข้าวหักมากกว่า 15% โดยที่ภายในปี 2020 สัดส่วนการส่งออกข้าวคุณภาพต่ำจะต้องมีสัดส่วนน้อยกว่า 15%

ศูนย์ข้อมูลการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนาม (Vietnam Industry and Trade Information Center; VITIC) รายงานว่า ยอดส่งออกข้าวของเวียดนามในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาร่วงแตะระดับต่ำสุดของปีนี้

VITIC เปิดเผยข้อมูลสถิติจากกรมศุลกากรเวียดนาม (Vietnam General Department of Customs) ว่า ยอดการส่งออกข้าวของเวียดนามในเดือนกรกฎาคมมีปริมาณ 286,688 ตัน มูลค่า 127.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 12% และมูลค่าลดลง 85% เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา แต่เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาปริมาณการส่งออกข้าวลดลงไปกว่า 53% ขณะที่มูลค่าลดลง 50% ซึ่งยอดส่งออกข้าวที่ตกต่ำลงส่งผลให้รายได้ของตลาดข้าวภายในประเทศปรับตัวลงในเดือนกรกฎาคมด้วย

ภาวะราคาข้าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมายังคงมีแนวโน้มอ่อนตัวลง ท่ามกลางภาวะที่ความต้องการข้าวในตลาดที่สำคัญทั้งเอเชีย และแอฟริกายังค่อนข้างเบาบาง ประกอบกับอุปทานข้าวฤดูใหม่ในตลาดมีมากขึ้น จึงเป็นปัจจัยที่กดดันราคาข้าวในตลาดให้อ่อนตัวลง ทั้งนี้ราคาข้าวขาว 5% จากฤดูการผลิตฤดูร้อน (summer-autumn rice) อ่อนตัวลงมาอยู่ที่ 350-353 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี ลดลงจากระดับ 355 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวขาว 25% ราคาอยู่ที่ 334-340 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากระดับ 335-340 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

[ที่มา Oryza.com](#)

## กัมพูชา

สหพันธ์ข้าวกัมพูชา (Cambodia Rice Federation; CRF) ระบุว่า การประมูลข้าวของฟิลิปปินส์ในช่วงปลายเดือนนี้ กัมพูชาจะยังไม่เข้าร่วมการประมูลเพราะยังไม่มีความพร้อม และมีต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าประเทศไทยและเวียดนาม

อย่างไรก็ตาม กัมพูชากำลังมองหาตลาดส่งออกใหม่ๆ โดยกำลังมองไปที่ประเทศติมอร์เลสเต หลังจากที่รัฐบาลมนตรีพาณิชย์ของทั้งสองประเทศได้มีการหารือในเบื้องต้นเมื่อเร็วๆ นี้

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## ลาว

หนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ไทม์ส รายงานว่า นายเปฮิน ลิม จ็อก เซ็ง (Pehin Lim Jock Seng) รัฐมนตรีต่างประเทศและการค้าของบรูไนกล่าวแสดงความสนใจซื้อข้าวจากลาว ระหว่างการพบปะกับนางเข็มมะนี พลเสนา รัฐมนตรีอุตสาหกรรมและพาณิชย์ของลาว

นายเปฮิน ลิม จ็อก เซ็ง พบปะกับนางเข็มมะนี ระหว่างการประชุม 2 ฝ่ายในช่วงที่ลาวได้จัดการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่ 48 ที่เวียงจันทน์เมื่อเร็วๆ นี้

เวียงจันทน์ไทม์ส ระบุว่าลาวเป็นประเทศส่งออกข้าวสำคัญประเทศหนึ่งของอาเซียน ส่งออกปีละ 300,000-400,000 ตันต่อปี โดยส่งข้าวไปขายเวียดนาม จีน และบางประเทศในยุโรปอาทิ อังกฤษ ฝรั่งเศสและเบลเยียม ปัญหาสำคัญของการผลิตข้าวในลาวขณะนี้คือชาวนาส่วนใหญ่ปลูกข้าวเพื่อการบริโภคภายในครอบครัวมากกว่าจะปลูกขายและไม่ยินยมนำระบบการปลูกข้าวสมัยใหม่มาใช้ ทำให้รัฐบาลต้องออกมาตรการกระตุ้นให้ชาวนาปลูกข้าวมากขึ้นเพื่อเพิ่มการส่งออก

ปัจจุบันลาวปลูกข้าวได้ 4.1 ล้านตันต่อปี มีส่วนเหลือจากการบริโภคประมาณ 1 ล้านตันโดยรัฐบาลมีเป้าหมายเพิ่มการผลิตเป็น 5 ล้านตันภายในปี 2563 ซึ่งเพียงพอต่อการบริโภคภายในและเหลือส่งออก

เวียงจันทน์ไทม์ส ระบุว่าเหตุที่ผลผลิตข้าวในลาวเหลือจากการบริโภคในประเทศกว่า 1 ล้านตัน แต่ส่งออกได้เต็มที่ 400,000 ตันเนื่องจากข้าวที่ชาวนาลาวปลูกเป็นพันธุ์ข้าวที่นิยมบริโภคภายในประเทศ ไม่ใช่พันธุ์ที่นิยมในตลาดส่งออก ดังนั้นการเปลี่ยนสายพันธุ์ข้าวที่ใช้เพาะปลูกและการนำระบบการแปรรูปข้าวที่ทันสมัยมาใช้จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มการส่งออกข้าวของลาว

เวียงจันทน์ไทม์ส ระบุว่ากระทรวงเกษตรและป่าไม้ ได้ร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ กระตุ้นให้ภาคเอกชนของลาวร่วมกันพัฒนาคุณภาพข้าวโดยทางการจะช่วยเหลือเรื่องการตลาดเพื่อแก้ปัญหาข้าวส่งออกได้น้อย

นอกจากการให้เอกชนช่วยพัฒนาคุณภาพข้าวเพื่อการส่งออกแล้วรัฐบาลยังได้ทำสัญญาการผลิตข้าวร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านคือไทย เวียดนามและจีนเพื่อพัฒนาข้าวสำหรับการส่งออกโดยคาดว่าลาวจะสามารถส่งออกข้าวไปประเทศเพื่อนบ้านได้มากขึ้นจากการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งทำให้กำแพงภาษีหมดไป

ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

## ฟิลิปปินส์

สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ (the National Economic and Development Authority; NEDA) ระบุว่า ฟิลิปปินส์ควรนำเข้าข้าวเพิ่มเติมอีก 750,000 ตัน เพื่อเป็นการประกันว่าจะมีอุปทานข้าวเพียงพอสำหรับประชากรในประเทศ โดยรัฐบาลจะต้องเตรียมตัวล่วงหน้าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้นอันเนื่องมาจากปัญหาที่อุปทานข้าวในประเทศลดต่ำลง

ทั้งนี้ รัฐบาลได้เตรียมการที่จะซื้อข้าวจากต่างประเทศประมาณ 1 ล้านตัน ในช่วงปีนี้ไปจนถึงปีหน้า โดยได้มีการประกาศเปิดประมูลครั้งแรกจำนวน 250,000 ตัน ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ (31 สิงหาคม) ส่วนที่เหลืออีก 500,000 ตัน อาจจะใช้วิธีเจรจาซื้อข้าวแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (the government-to-government arrangement) และอีก 250,000 ตัน จะนำเข้าภายใต้ข้อตกลงกับองค์การการค้าโลก (the minimum access volume scheme)

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Authority; PSA) รายงานว่า ผลผลิตข้าวเปลือกในช่วงไตรมาสที่สอง (เมษายน-มิถุนายน) ของปีจะมีประมาณ 3.715 ล้านตัน ลดลงประมาณ 6% เมื่อเทียบกับจำนวน 3.956 ล้านตันในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ (มกราคม-มิถุนายน) คาดว่าผลผลิตข้าวเปลือกจะมีประมาณ 7.647 ล้านตัน ลดลงประมาณ 8% เมื่อเทียบกับจำนวน 8.324 ล้านตันในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ในช่วงไตรมาสที่สามของปี (กรกฎาคม-กันยายน) คาดว่าผลผลิตข้าวเปลือกจะมีประมาณ 2.964 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 16% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.552 ล้านตันในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในปี 2016 นี้ (มกราคม-ธันวาคม) คาดว่าผลผลิตข้าวเปลือกจะมีประมาณ 18.135 ล้านตัน ลดลงประมาณ 0.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 18.150 ล้านตัน ในปีที่ผ่านมา

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## ฮ่องกง

หน่วยงาน Trade and Industry Department ของฮ่องกง รายงานว่า ในเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากแหล่งนำเข้าต่างๆรวมประมาณ 186,800 ตัน เพิ่มขึ้น 2.5% เมื่อเทียบกับปริมาณ 182,200 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 111,000 ตัน เพิ่มขึ้น 3.8% เมื่อเทียบกับ 106,900 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ประกอบด้วยข้าวขาว 4,400 ตัน ข้าวหอม 98,200 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 8,400 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 59.5% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (เพิ่มขึ้น 1.4% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ 58.7%) รองลงมาคือเวียดนามประมาณ 53,800 ตัน ลดลง 0.2% เมื่อเทียบกับ 53,900 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (ประกอบด้วยข้าวหอม 48,000 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่นๆรวม 5,800 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 28.8%) จีนประมาณ 11,300 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 6.0%) ออสเตรเลียประมาณ 5,300 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.8%) กัมพูชาประมาณ 1,500 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 0.8%) และประเทศอื่นๆรวม 3,300 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.8%)

สำหรับการส่งต่อ (Re-export) ไปยังประเทศอื่นนั้น ในเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2559 มีปริมาณ 9,271 ตัน โดยส่งไปยังมาเก๊าจำนวน 7,289 ตัน จีนจำนวน 483 ตัน สหรัฐฯจำนวน 423 ตัน เป็นต้น ส่วนการเก็บข้าวในส



ต็อก (Closing stock (excluding reserve stock)) อ่องกงมีข้าวอยู่ในสต็อก ณ เดือนกรกฎาคม 2559 ทั้งหมดรวม 14,200 ตัน และมีสต็อกสำรอง (Reserve stock) อีกจำนวน 14,000 ตัน

ทั้งนี้ ในปี 2558 ที่ผ่านมา อ่องกงนำเข้าข้าวจากแหล่งนำเข้าต่างๆรวมประมาณ 314,800 ตัน ลดลง 1.56 % เมื่อเทียบกับปริมาณ 319,800 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 174,600 ตัน เพิ่มขึ้น 13.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ประกอบด้วยข้าวขาว 11,300 ตัน ข้าวหอม 149,800 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 13,500 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 55.5% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (เพิ่มขึ้น 15.1% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ 48.2%) รองลงมาคือเวียดนามประมาณ 101,400 ตัน ลดลง 19.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (ประกอบด้วยข้าวหอม 91,600 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่นๆ รวม 9,800 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 32.2%) จีนประมาณ 20,500 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 6.5%) ออสเตรเลีย ประมาณ 8,000 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.5%) กัมพูชาประมาณ 3,900 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.2%) สหรัฐอเมริกา 900 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 0.3%) และประเทศอื่นๆ รวม 5,500 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.8%)

ที่มา สคร. ณ เมืองฮ่องกง และ Trade and Industry Department

### อินเดีย

กระทรวงเกษตรรายงานว่า ความคืบหน้าของการเพาะปลูกข้าวฤดูการผลิตหลัก (Kharif (main) rice crop) ในปีการผลิต 2016/17 (ระหว่างเดือนมิถุนายน-ธันวาคม) ณ วันที่ 19 สิงหาคมที่ผ่านมา มีพื้นที่เพาะปลูก ประมาณ 216.5 ล้านไร่ เพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับจำนวน 208.9 ล้านไร่ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

กรมอุตุนิยมวิทยาของอินเดีย (The Indian Meteorological Department; IMD) รายงานว่า ปริมาณฝนที่ตกทั่วทั้งอินเดีย ณ สัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 21 สิงหาคมที่ผ่านมา มีปริมาณต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 1% โดยภาคกลางของประเทศและภาคตะวันตกเฉียงเหนือได้รับปริมาณสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณ 9% และ 6% ตามลำดับ ทั้งนี้ยังคงคาดการณ์ว่าในปีนี้อินเดียจะมีปริมาณน้ำฝนมากกว่าค่าเฉลี่ย ซึ่งจะทำให้ผลผลิตทางการเกษตรมีปริมาณมากขึ้นและสร้างรายได้ให้เกษตรกรมากขึ้นหลังจากที่ประสบกับภัยแล้งติดต่อกันมาสองปี ทั้งนี้ค่าเฉลี่ยของปริมาณน้ำฝนระดับปกติจะอยู่ระหว่าง 96-104% ของค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำฝนในรอบ 50 ปีที่ระดับ 89 เซนติเมตร

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

### ปากีสถาน

สำนักงานสถิติปากีสถาน (The Pakistan Bureau of Statistics; PBS) รายงานว่าในเดือนกรกฎาคม 2559 ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ 2016/17 (กรกฎาคม-มิถุนายน) ปากีสถานส่งออกข้าวประมาณ 166,203 ตัน ลดลงประมาณ 47% เมื่อเทียบกับจำนวน 316,177 ตัน ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา และลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับจำนวน 167,113 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2015/16 (กรกฎาคม-มิถุนายน) ปากีสถานส่งออกข้าวรวม 4,262,216 ตัน (ประกอบด้วยข้าวบาสมาดิ 503,037 ตัน และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ 3,759,179 ตัน) เพิ่มขึ้น 10.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 3,861,406 ตัน (ประกอบด้วยข้าวบาสมาดิ 523,450 ตัน และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ 3,337,956 ตัน) ในปีงบประมาณ 2014/15

ขณะที่มูลค่าส่งออกอยู่ที่ 1,860 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประกอบด้วยข้าวบาสมาดิ 455.249 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ 1,405 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ลดลง 8.6% เมื่อเทียบกับมูลค่า 2,035 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

(ประกอบด้วยข้าวบาสมาดิ 601.268 ล้านเหรียญสหรัฐ และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ 1,433 ล้านเหรียญสหรัฐ) ในช่วงเดียวกันของปีงบประมาณ 2014/15 เนื่องจากราคาข้าวในตลาดโลกลดลงประกอบกับความต้องการข้าวจากต่างประเทศชะลอลง

ในปีงบประมาณ 2014/15 (ก.ค.-มิ.ย.) ปากีสถานส่งออกข้าวรวมประมาณ 3.86 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 3.76% เมื่อเทียบกับจำนวน 3.72 ล้านตัน ในปีงบประมาณ 2013/14 โดยมูลค่าส่งออกอยู่ที่ 2.035 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 6% เมื่อเทียบกับ 2.163 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปีงบประมาณ 2013/14 โดยปากีสถานส่งออกข้าวบาสมาดิจำนวน 523,450 ตัน (ลดลง 22% เมื่อเทียบกับจำนวน 667,523 ตัน ในปีงบประมาณ 2013/14) และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ 3.34 ล้านตัน (เพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.73 ล้านตัน ในปีงบประมาณ 2013/14)

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

### สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2015/16 (1 กันยายน-31 สิงหาคม) มีแนวโน้มการนำเข้าเพิ่มมากขึ้น โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558-16 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าวแล้วประมาณ 1,190,642 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 3.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,149,714 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica ประมาณ 92,033 ตัน ลดลงประมาณ 12.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 105,334 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้าประมาณ 1,098,609 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 5.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,044,380 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 16 สิงหาคม 2559 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าวประมาณ 11,730 ตัน

ทั้งนี้ สหราชอาณาจักรยังคงเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558-16 สิงหาคมที่ผ่านมา มีการนำเข้าประมาณ 256,631 ตัน ฝรั่งเศสจำนวน 189,621 ตัน เนเธอร์แลนด์ 135,860 ตัน เยอรมนี 94,807 ตัน โปแลนด์ 89,169 ตัน อิตาลี 88,774 ตัน สเปน 68,994 ตัน เบลเยียม 64,518 ตัน โปรตุเกส 52,311 ตัน เป็นต้น ในปีการผลิต 2014/15 (กันยายน-สิงหาคม) สหภาพยุโรป นำเข้าข้าวประมาณ 1.143 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 12.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.013 ล้านตัน ในปีการผลิต 2013/14

ทางด้านการส่งออกนั้น สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การส่งออกข้าวในปีการผลิต 2015/16 (1 กันยายน-31 สิงหาคม) ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558-16 สิงหาคม 2559 มีการส่งออกประมาณ 230,629 ตัน เพิ่มขึ้น 2.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 225,911 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica ประมาณ 195,061 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 1.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 192,699 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออกประมาณ 35,568 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 33,212 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 16 สิงหาคม สหภาพยุโรปส่งออกข้าวประมาณ 1,707 ตัน

สำหรับประเทศผู้ส่งออกข้าวในสหภาพยุโรปนั้น ประเทศอิตาลีถือเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุด โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558-16 สิงหาคมที่ผ่านมา มีการส่งออกไปแล้ว 116,434 ตัน สเปน 25,579 ตัน กรีซ 36,756 ตัน โปรตุเกส 19,598 ตัน บัลแกเรีย 11,322 ตัน สหราชอาณาจักร 5,683 ตัน เป็นต้น

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)